

# คอร์รัปชัน (Corruption)

หมายถึง ความผิดที่ระบุไว้ในประมวลกฎหมายอาญา อันได้แก่ ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ, ความผิดที่เกี่ยวกับความยุติธรรม และความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม ซึ่งกล่าวง่าย ๆ คือ การกระทำเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่มีควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย สำหรับตนเองหรือผู้อื่น **เงิน**



การเบียดบังทรัพย์สินของทางราชการ  
เป็นของตนเองหรือเป็นของผู้อื่นโดยทุจริต

ใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบ



การบอกว่าจะให้ทรัพย์สิน  
หรือประโยชน์แก่เจ้าพนักงาน



กรมฟนหลวงและการบินเกษตร

กลุ่มวินัยและกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการกรม

# ประเภทของคอร์รัปชัน

มีอยู่ 3 ประเภท ได้แก่

1.

การคอร์รัปชันขนาดเล็กน้อย (petty corruption) คือ การรับเงินที่ไม่ชอบธรรม หรือไม่ถูกต้องของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นจำนวนเงินที่ไม่มากนัก เพื่อดำเนินการบางอย่างให้กับผู้ที่ให้เงิน



2.

การคอร์รัปชันขนาดใหญ่ (big corruption) ซึ่งมักเป็นการคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่ระดับสูง ที่รับเงินในรูปแบบของสินบน เป็นเงินจำนวนมาก และโครงการใหญ่ๆ เช่น บริษัทต่างๆ



3.

การให้ของขวัญ (gift) เป็นการคอร์รัปชันอีกประเภทหนึ่ง เป็นการให้ตอบแทนในรูปแบบสิ่งของ หรือการให้ตอบแทนในรูปแบบอื่นๆ เช่น การเชิญไปรับประทานอาหาร ซึ่งเป็นการพยายามสร้างความสัมพันธ์อันใกล้ชิด



กรมพลหลวงและการบินเกษตร

กลุ่มวินัยและกฎหมาย สำนักงานเลขานุการกรม



# การมีส่วนร่วมในการ ป้องกันการคอร์รัปชัน

**ประการที่ 1** ด้านบุคคล ควรจะปลูกฝัง  
จิตสำนึกและมีการรณรงค์อย่างจริงจัง  
และต่อเนื่อง ควรจะต่อต้านผู้ที่คอร์รัปชัน  
โดยไม่ให้สิทธิใดๆ ในสังคมอีกถ้าถูกจับได้



**ประการที่ 2** คือ ด้านการบริหาร ควรแก้ไข  
กฎระเบียบและกฎหมายที่บังคับใช้  
ไม่ว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับกฎระเบียบที่บังคับใช้  
กับองค์กรของรัฐ หรือกฎระเบียบเกี่ยวกับ  
การลงโทษให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น

**ประการที่ 3** คือ ปัจจัยภายนอกและปัจจัยแวดล้อม  
ที่มีผลกระทบโดยตรงต่อการคอร์รัปชันของข้าราชการ  
ควรมีกระบวนการตรวจสอบที่ชัดเจนมากกว่านี้ โดยปลูกฝัง  
ค่านิยมและวัฒนธรรมประเพณี ปลูกฝังจิตสำนึก  
ถึงผลเสียที่จะเกิดขึ้นต่อผู้อื่นและต่อตนเอง  
สิ่งเหล่านี้คือรูปแบบส่วนหนึ่งของการทุจริตคอร์รัปชัน  
ซึ่งผลของการทุจริตคอร์รัปชันจะส่งผลกระทบต่อ  
ต่อชุมชน สังคม และประเทศ



**กรมพลหลวงและการบินเกษตร**

**กลุ่มวิสัยและกฎหมาย สำนักงานเลขานุการกรม**